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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

............................................................................... 
 

  อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2565)  ข้อ  33  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศให้ประชาชนทราบ  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
 
 

      (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 

วันจันทร์ที ่ 22 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................. 
 
ผู้มาประชุม  ๑.  นางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ รองประธานสภาฯ 
   ๓.  นายจีรวฺฒภิัทร ทรายคำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑ 
   ๔.  นายสุรัตน ์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   ๕.  นายปิยะ  บุญประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  3 
   6.  นางบัวลอย   หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5 
   7.  นายปรสงค ์  เหลี่ยมแสง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๖ 
   8.  นายศรีเนียม  อินธิทา  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  7 
   9.  นางจรัสศร ี  เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที  9 
   10.  นายอุทัย  เสาร์คำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  10 

11.  นายวชิาติ  นาวาพิสุทธิ์ เลขานุการสภาฯ  
ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายนพดล  ณ เชียงใหม่ นายก อบต. 
   2.  นายฉัตรมงคล ชัยวงค ์  รองนายก อบต. 
   3.  นายยุทธนา  บุญสูง  รองนายก อบต. 
   4.  นายวโิรจน ์  สมมิตร  เลขานุการนายก อบต.  
   5.  นางสาววราภรณ์ ยานัน  รองปลัด อบต. 
   6.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติยาพรรณ ต้นคำ หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
   7.  นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน ผอ.กองการศึกษาฯ 
   8.  นายเกรียงไกร จันณะคำ ผอ.กองช่าง 
   9.  นางนภัสภรณ ์ ทอเตี้ย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
   10.  นางสาวอารีรัตน์ มาตัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   11.  นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   12.  นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   13.  นางสาวชญาดา น้อยอ่ำ  นิติกร 
   14.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   15.  นางสาวธารวิมล ชัยวงค ์  คนงานทั่วไป 
   16.  นางสาวชนากานต ์ แสนสมภาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
   17.  นายสุภาพงษ์ ดีวงศ ์  นักพัฒนาเมืองดิจิทัล 
   18.  ว่าที่ ร.ต.หญิงลลิตา ยอดสุข  เจ้าหน้าที่งานบุคคล 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์  เลขานุการสภาฯ 
ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าห้องประชุม   โดยมีนายวิโรจน์  สมมิตร เลขานุการนายก อบต.  กล่าวนำสวดมนต์
ไหว้พระ  และนางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2 
ประจำปี  2566  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศรีนวล วังผาสุข ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 2566 
นางศรีนวล วังผาสุข ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 

2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  หากมีข้อความใดตกหล่น หรือผิดพลาด ให้
แจ้งกับผู้ช่วยเลขาฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไข  

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 

2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ

สมัยที่สอง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  จำนวน 9 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติเรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 (เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) 
นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21/1 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ในเรื่องของการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาแผนฯ ปี 2566 – 
2570 เป็นการเปลี่ยนแปลง / เพ่ิมเติมแผนฯ และขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจง 
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นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม ในการพิจารณาแผนฯ ครั้งนี้ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เป็นการ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามเอกสารแนบ 1 

- เอกสารแนบ 1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2566 – 
นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว ขอเพ่ิมเติม ลำเหมืองฮ่อ หมู่ที่ 2 วางท่อเพ่ือป้องกันน้ำท่วม เป็นบล็อคคอนเวริส กว้าง

ประมาณ 1.50 เมตร  
นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 

– 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

5.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอ
เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือให้การทำงานคล่องตัวขึ้น และขอ
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม  สำหรับรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ มีดังนี้ 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 12) 

ขออนุมัติโอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 
ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปการ 
รายการสมทบโครงการก่อสร้างอุดหนุน
เ ฉ พ า ะ กิ จ  ง บ ป ร ะ ม า ณ อ นุ มั ติ  
1,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่ อน โอน  9 9 7 ,0 0 0  บ าท  โอน ลด 
4,980  บาท คงเหลืองบประมาณ หลัง
โอนลด 992,020 บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานเหล็ก
มีลิ้นชักด้านข้าง 3 ลิ้นชัก ตรงกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก
ได้ทุกลิ้นชัก หน้าโต๊ะมีกระจกใส 6 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 
122/66/75 ซม. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 4,980 บาท  
 

รบ.มท.ว่าด้วย
วิธีการ

งบประมาณฯ 
พ.ศ.2563  

ข้อ 27 
 

 
 
 
 

2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว รายการเครื่องดูดฝุ่นแบบแยก-แห้ง 
งบ ป ระมาณ อนุ มั ติ  1 7 ,0 0 0  บ าท 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
เครื่องดูดฝุ่น โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 14,000 บาท  (ตั้ง
รายการไว้ผิดประเภท) 

รบ.มท.ว่าด้วย
วิธีการ

งบประมาณฯ 
พ.ศ.2563  

ข้อ 27 
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ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
งบประมาณก่อนโอนลด 17,000 บาท 
โอ น ล ด  1 4 ,0 0 0  บ าท  ค ง เห ลื อ
งบประมาณหลังโอนลด 3,000 บาท 

 
 
 
 

3 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ เค รื่ อ งตั ดห ญ้ าแบ บ ข้ อ แข็ ง 
งบ ป ร ะ ม าณ อ นุ มั ติ  9 ,5 0 0  บ า ท 
งบประมาณก่อนโอนลด 9,500 บาท โอน
ลด 9,500 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนลด 0 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
9,500 บาท (ตั้งรายการไว้ผิดประเภท) 

รบ.มท.ว่าด้วย
วิธีการ

งบประมาณฯ 
พ.ศ.2563  

ข้อ 27 
 

 
 
 

 
นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุ  มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ครั้งที่ 12) จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 12) จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

5.3 ญัตติเรื่อง พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนตำบล 
ดอนแก้ว ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561  การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและ
เสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ เนื่องจากทาง รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง
ห้องทันตกรรม และอาคารโกมารภัจจ์ จึงต้องมีการเพ่ิมเติมแผนการใช้เงินฯ ของ รพ. 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ของ อปท. และขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง 

นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ สำหรับรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายเงินของ รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว มีดังนี้ 
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แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) 

ที ่ หมวด / ประเภท จำนวนเงิน 
1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 1.1 โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม 250,000.- 
 1.2 โครงการปรับปรุงอาคารโกมารภัจจ์ 100,000.- 
  350,000.- 

 
ในส่วนของโครงการปรับปรุงห้องซัพพลายนั้น ขอยกเลิกโครงการเพ่ือนำงบประมาณ
ไปดำเนินการใน 2 โครงการตามแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 แทน 

นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง 

นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
ชุมชนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) จำนวน 9 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

5.4 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ สมาคมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยความตามข้อบังคับสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ข้อ 8 สมาชิกมี 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
(1) สมาชิกสามัญ 
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ ์

ข้อ 9 สมาชิกสามัญได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งตาม พรบ.สภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมัครเป็นสมาชิกกับสมาคม อบต.
แห่งประเทศไทย 

ข้อ 11 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ให้ยื่นใบสมัครต่อสมาคม อบต.แห่ง
ประเทศไทย 

ข้อ 12 วรรคสอง ให้สมาชิกสามัญชำระค่าบำรุงให้กับสมาคม อบต.แห่งประเทศ
ไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555  

ข้อ 16 สมาชิกสามัญ ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เป็น
รายปี ๆ ละ 5,000 บาท  
และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจมีรายจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) สมาคมนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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(ก) เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบำรุงสมาคมนั้น 

(ข) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือการส่งเสริมกิจการ และการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นสมาชิก 

(2) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นขอบในการเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม 
ข้อ 5 รายจ่ายตามข้อ 4 ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้าเป็นสมาชิก โดยให้ตั้ งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

รายจ่ายตามข้อ 4 ต้องมีจำนวนไม่สูงเกินฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น  ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ในเรื่องของสมาคม อบต.แห่งประเทศไทยนั้น ในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกฯ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่ผ่านมาไม่ได้
มีการดำเนินการผลักดันให้ อบต. สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในครั้งนี้ ทาง
คณะกรรมการสมาคมฯ จึงต้องการให้ อบต. ทั่วประเทศได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ 
ซึ่งจะมีการดำเนินการขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าต่อไป แต่ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ไม่มี
งบประมาณในการนำมาขับเคลื่อน ต่อสู้เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ที่ควรมี และควรได้ จึง
ต้องอาศัยเงินบำรุงจากสมาชิกฯ แห่งละ 5,000 บาท ต่อปี แต่ทั้งนี้ แต่ละ อบต. 
จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินบำรุงให้กับ
สมาคม อบต. แห่งประเทศไทยได้ และเมื่อสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ก็
จะต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเบิกจ่ายค่า
บำรุงให้กับสมาคมฯ ต่อไป สำหรับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกฯ ก็จะอยู่ในเอกสาร
ข้อบังคับสมาคมฯ  

นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว ขอหารือเรื่องเสียงตามสาย โซนเหนือไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นานแล้ว ไม่ทราบว่า

เป็นเพราะเหตุใด เรื่องที่สอง ช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน การขุดลอกลำเหมืองโดยใช้
แรงงานราษฎร ควรที่จะดำเนินการก่อนที่ฝนจะตก กองช่างควรเริ่มดำเนินการสำรวจ
แล้ว และขอให้เร่งในเรื่องของการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น เพราะที่ผ่านมาใช้เวลาในการ
เบิกจ่ายนานมาก ทำให้หาคนเข้ามาดำเนินการให้ค่อนข้างยาก 

นางจรัสศรี เหมือนวงศ์ เรื่องเสียงตามสาย ผ่านมานานเกือบ 2 ปี แล้ว ที่ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ของ 
อบต. ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเรื่องขบวนแห่งบั้ งไฟ จะมี
งบประมาณสนับสนุนให้หรือไม่  
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นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  ขอความอนุเคราะห์วางท่อเพ่ือป้องกันน้ำท่วม ซอยข้างตลาดป่าแงะ เพราะหมู่ที่ 4 
จะมีน้ำท่วมหนักเพียงจุดเดียว ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการ เพราะไม่ได้นำเข้าบรรจุ
ในโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้าน แต่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของ อบต. ร่วมกับ
หมวดการทางแม่ริม ควรเร่งดำเนินการก่อนที่ฝนจะตก ควรที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิด
น้ำท่วม การบริหารจัดการที่ควรจะดำเนินการเชิงรุกก่อนที่จะเกิดปัญหา เรื่องต่อไป
คือเรื่องของงานป้องกันฯ รถกู้ชีพกู้ภัย ช่วง 7 วันอันตรายที่ผ่านมา อบต. มีรถกู้ภัย 2 
คัน คันแรกจอดสแตนบายจุด 7 วันอันตราย อีกหนึ่งคันสแตนบายที่ห้วยตึงเฒ่า และ
ในช่วงนั้น มีประชาชนหมู่ที่ 4 เป็นลม หมดสติ ได้ประสานงานกับ รพ.ชุมชน และทาง
ญาติได้โทรศัพท์เข้ามางานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งญาติว่า รถกู้ชีพไปออกเหตุคน
จมน้ำ อีกคันหนึ่งสแตนบายห้วยตึงเฒ่า และให้ญาติโทรแจ้ง 1669 ซึ่งประชาชนใน
หมู่บ้านต้องการความช่วยเหลือ แต่ในห้วยตึงเฒ่ายังไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น ฝาก
ฝ่ายบริหารพิจารณา 

นายปรสงค์ เหลี่ยมแสง ขอหารือเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ ทางคณะกรรมการฯ ต้องการเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ิม แต่ติดปัญหาที่ดินไม่มีโฉนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จะมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างไร และอีกเรื่องหนึ่ง สุสานบ้านป่ารวกต้องการให้รังวัดที่ดินให้
ชัดเจนเพ่ือทำการล้อมรั้ว ขณะนี้ไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ เกรงว่าจะมีการรุกล้ำที่สาธารณะของหมู่บ้าน 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ เสียงตามสายทั้งหมด ขณะนี้กำลังเร่งให้ดำเนินการทางโซนเหนือ เนื่องจากทางการ
ไฟฟ้าได้ทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า และรื้อสายเก่าออก ทำให้สายไฟ สายต่างๆ ถูกรื้อ
ออกไปด้วย แต่จะขอติดตามเรื่องการซื้อสายต่อเข้าลำโพงอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ได้ทำการ
สั่งการไปแล้ว สำหรับเรื่องขุดลอกลำเหมือง ฝากกองช่างประสานทุกหมู่บ้าน และเร่ง
ดำเนินการเพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วมก่อนที่ฝนจะตกหนัก แต่ในปีนี้ คาดว่าน้ำจะแล้ง 
แต่ส่วนหนึ่งก็ได้หารือกันกับสำนักงานจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน หากปีนี้ฝนหมด
เดือนสิงหาคม กันยายน ก็จะต้องเริ่มเลี้ยงก้อนเมฆเพ่ือทำฝนเทียม เพราะความแห้ง
แล้งที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  ซึ่งจะตรงกับประเด็น
ของหมู่ที่ 6 ในเรื่องการเจาะบ่อบาดาล กรณีการเจาะบ่อบาดาล พ้ืนที่ที่จะดำเนินการ
จะต้องมีเอกสารสิทธิ์จึงจะสามารถดำเนินการเจาะบ่อบาดาลได้ และเรื่องที่สุสานป่ า
รวกนั้น ที่ดินได้ส่งเอกสารกลับมา อาจจะต้องเริ่มดำเนินการเรื่องแนวเขตของสุสาน
หมู่ที่ 6 ใหม่ เพราะทาง อบต. ส่งไปนานมากแล้ว แต่เอกสารถูกตีกลับมา จะต้อง
หารือ และหาแนวทางอีกครั้งเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ และฝากทุกหมู่บ้าน การเจาะ
น้ำบาดาลจะติดตั้งมิเตอร์น้ำตั้งแต่หน้าบ่อ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนน้ำประปาหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น 
ค่าน้ำประปาที่จะเก็บจากผู้ใช้น้ำก็จะสูงขึ้น เพราะกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้กำหนดให้มี
การเก็บลักษณะนี้ หากจะใช้ประปาภูมิภาคก็ไม่เพียงพอ ในอนาคตอาจจะต้อง
เตรียมการให้ทุกหลังคาเรือนเตรียมถังน้ำสำรองไว้อย่างน้อย 1,500 ลิตรขึ้นไป  
ไม่เช่นนั้นเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือน สำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย ได้กำชับ 
และตักเตือนเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ รวมถึงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว ส่วนเรื่อง
น้ำที่ไหลเข้าตลาดป่าแงะ มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือน้ำไหลมาจากถนนแล้วเข้าตลาด อีก
ส่วนหนึ่งลอดมาจากหมวดการทางฯ จะเร่งดำเนินการให้กองช่างประสานกับหมวด
การทางฯ แต่ในส่วนของถนนจะต้องทำร่องน้ำข้างถนนใหม่ เพ่ือความเรียบร้อย 
สำหรับเรื่องเงินสนับสนุนขบวนแห่งบั้งไฟนั้น คาดว่าจะเป็นส่วนของวัดรับผิดชอบ 
หมู่บ้านละ 2,000 บาท ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบประสานไปยังวัดพระนอน ก่อนที่จะมี
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งาน ในวันที่ 17 มิถุนายน ในส่วนของค้างบั้งไฟได้มีการตั้งเสาเรียบร้อยแล้ว เหลือ
เพียงปรับพ้ืนที่ สำหรับการขายสินค้า ให้ประสานตรงไปยังสำนักงานห้วยตึงเฒ่า
โดยตรง และรถที่ขอยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมคือรถบั้งไฟ พร้อมคนในรถไม่เกิน 4 
คน และหากการจัดเตรียมสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้กองช่าง ส่งโลเคชั่นให้ทุก
ท่าน เพราะในปีนี้ สถานที่จัดค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อน แต่กว้างขวางกว่าเดิม  ขณะนี้
ได้ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ทำถนนแอสฟัลท์ผ่านบริเวณสถานที่จะจัดแข่งขัน 
อาจจะเสร็จทันวันแข่งขันหาก อบจ.เร่งดำเนินการ  

นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน  ในส่วนของขบวนนั้น จะตั้งขบวนบริเวณหน้าค่าย ป.พัน 7 เวลา 07.30 น. ขบวน
เคลื่อน เวลา 08.00 น. 

นางศรีนวล วังผาสุข จากการประชุมคณะกรรมการที่วัดพระนอนฯ ล่าสุด ทางวัดจะให้ตั้งบริเวณจุดเดิม 
คือหน้าค่ายกองพันพัฒนาที่ 3 ข้างปั๊มน้ำมัน  

นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน  หากจะตั้งจุดเดิมก็จะดำเนินการแก้ไขกำหนดการให้ใหม่ แต่สำหรับเวลาการตั้ง
ขบวน 07.30 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนเวลา 08.00 น.ตรง โดยจะประสานท่าน
นายอำเภอแม่ริมมาเป็นประธานในพิธีเปิด ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านตรงต่อเวลา 
และจะมีเจ้าหน้าที่ อบต.ดูแลในแต่ละขบวน 

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  ฝากท่าน ผอ.กองการศึกษาฯ อีกเรื่องหนึ่งคือ กำหนดการเคลื่อนขบวนเวลา 08.00 
น. จริง แต่ที่ผ่านมาได้รอวงดุริยางค์จากโรงเรียนนวมินท์ฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปรับ แต่
การประสานงานผิดพลาด รถไปรอจุดหนึ่ง แต่วงดุริยางค์อยู่รออีกจุดหนึ่ง ทำให้การ
เคลื่อนขบวนในครั้งนั้นออกเกือบ 9 นาฬิกา สมาชิกฯ ทุกหมู่บ้านถูกประชาชนต่อว่า 
จึงขอย้ำ และประสานงานกันให้ชัดเจน อย่าให้เหมือนกับงานที่ผ่านมา 

นางศรีนวล วังผาสุข จากการประชุมฯ ตั้งขบวนเวลา 08.00 น. เคลื่อนขบวนเวลา 08.30 น. ฝาก ผอ.
กองการศึกษาฯ ประสานกับทางวัดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง  

นางสาวอารีรัตน์ มาตัน วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จะมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมือง การพัฒนาในเรื่อง
ของน้ำเสีย หมู่ที่ 8 โดยจะเรียนเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานในพิธีเปิดเช่นกัน 
ก็ขอเชิญชวนสมาชิกฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 

นางศรีนวล วังผาสุข ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งหากผลการ
ดำเนินงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ ก็จะเป็นหมู่บ้านนำร่องในการจัดการเรื่องน้ำเสียจาก
ชุมชน ร้านค้า รวมถึงตลาด และได้เชิญประชุมประชาชนในหมู่บ้านในวันนี้ ช่วงเย็น 
เพ่ือหารือในเรื่องของการจัดการน้ำเสีย ของหมู่ที่ 8 ในส่วนของรถกู้ชีพกู้ภัย ฝาก
ผู้บริหารได้ติดตาม ดูแล ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ก็พูดจาไพเราะ แต่ไม่ทราบ
ว่าในวันเกิดเหตุตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 อภิปรายนั้นใครเป็นคนรับโทรศัพท์ แต่
อย่างไรก็ควรจะใจเย็นกันบ้างทั้งผู้โทร และผู้รับ มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอปิดประชุม และหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วขอเรียนเชิญทุก

ท่านร่วมวางพวงหรีด มารดาแพทย์ประจำตำบล ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยตึง
เฒ่า 

 
 
 
 



10 
 

 
ปิดประชุม เวลา 13.45 น. 
 
                 
                                                                   (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์)  

                          เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           วันนี้ .............24 พ.ค. 2566................เวลา .......16.00 น........  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  จำนวน 3 คน  ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงานการประชุม 
ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

(นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว) (นายศรีเนียม  อินธิทา) (นางจรัสศรี  เหมือนวงศ์) 
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 9 

 

รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 
34  

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
 ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัย.......................................
สามัญสมัยที่สอง. ครั้งที่ 3...... วันที่.............30 พ.ค. 2566..........ประธานสภาจึงได้ลงชื่อท้ายนี้ 
 
 
                                                                   (นางศรีนวล  วังผาสุข) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
 


